
 
 
 
 
 
 

 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
 เร่งเครื่องพัฒนาการศึกษาชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ 

 
เมื่อวันพุธท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒         

โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการ                    

ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา 
นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ   

การพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา 
ได้รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามฯ ซึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
วุฒิสภา โดยสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒           
เมื่อวันอังคารท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

๑) แนวทางการเลือกโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และอื่น ๆ 
ซึ่งเบื้องต้นได้มีโครงการทั้งหมด ๑๙,๒๙๗ โครงการ โดยควรมุ่งเน้นการพิจารณาประเด็นท่ีสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓         
ปัจจัยความสําเร็จของแผนงานหรือโครงการ โดยคัดเลือกตัวชี้วัดท่ีเป็นสากลมาใช้ดําเนินการ รวมท้ังพิจารณาศึกษาข้อมูล
โครงการต่าง ๆ เพ่ิมเติมจากส่วนท่ีเก่ียวข้อง เช่น สภาพัฒน์ฯ ปยป. และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น 

๒) แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะฯ จากรายงานด่วนเฉพาะเรื่อง รายงาน           
ผลการดําเนนิการระยะ ๓ เดือน และรายงานผลประจําปี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๕ พ.ร.บ. จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และ พ.ร.บ. แผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการดําเนินการจากข้อมูลในระบบ eMENSCR             
ซ่ึงคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามฯ จําเป็นต้องดําเนินภารกิจให้สอดคล้อง 
กับแนวทางการดําเนินงานข้างต้น โดยพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทํา 
เป็นรายงานความคืบหน้าในเรื่ องต่าง ๆ ภายในระยะเวลาท่ี กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ                     
และเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสนอไปยังคณะกรรมาธิการ                  
ติดตาม เสนอแนะฯ เพื่อเสนอเป็นรายงานให้ที่ประชุมวุฒิสภาทราบ  

 
 

  
 

ฉบับท่ี ๗/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



‐ ๒ ‐ 
 

 

 พิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาสําคัญตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           

ได้รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับปัญหาเร่งด่วนจากกรณีท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๗ ค. (๒) ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประสบปัญหาความเหลื่อมล้ําในการบริหาร        

จัดการศึกษาและยังไม่ได้รับสิทธิความก้าวหน้าในวิชาชีพ เนื่องจากกฎหมายท่ีเก่ียวข้องไม่ได้บัญญัติ
รองรับเรื่องดังกล่าวไว้ ให้ชัดเจน ดังนั้น เมื่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณา                       
ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... แล้วพบว่า บทบัญญัติในหมวด ๓ ครูและบุคลากรอ่ืน          
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ไม่มีบทบัญญัติที่กําหนดถึงสิทธิความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีควรมีหรือควรได้รับเทียบเท่ากับครูหรือศึกษานิเทศก์ไว้เช่นกัน 
นอกจากนี้ ยังพบประเด็นปัญหาสําคัญต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อขวัญ          

และกําลังใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น ท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการจึงเห็นควรให้พิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพิจารณาศึกษาบทบัญญัติของร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมถึง            
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
ในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติมุ่งสู่การพัฒนาประเทศต่อไป 

 พิจารณากําหนดกลไกการดําเนินงานเพื่อขับเคล่ือนภารกิจด้านการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน 

นายณรงค์  อ่อนสอาด กรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน ได้รายงานผลการดําเนินการ               
ของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ โดยได้เสนอแต่งตั้งคณะทํางาน                     
ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้และเช่ียวชาญด้านการศึกษานอกระบบการศึกษา                 
ตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน เพ่ือเป็นกลไกในการดําเนินงานด้านการศึกษา วิเคราะห์
กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงร่าง พ.ร.บ. การศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. .... ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ศึกษา
ผลการวิจัย วิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ งบประมาณ แผนการดําเนินงาน         
และแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยให้เสนอผลการพิจารณาศึกษา        
ต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ เ พ่ือพิจารณา
ประกอบการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

 พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินภารกิจด้านการอาชีวศึกษาและทบทวนแนวทางการบริหาร            
จัดการอาชีวศึกษา 

รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา  
ได้รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา โดยท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณากําหนด
แนวทางการดําเนินงานสําคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การทบทวนเร่งรัด และติดตามการดําเนินการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา 
อาทิ การออกกฎหมายและการแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการอาชีวศึกษา การพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรอาชีวศึกษา 
การสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษา ๒) พิจารณาศึกษาและยกระดับการอาชีวศึกษา อาทิ  
การส่งเสริมและสนับสนุนทั้งอาชีวศึกษาคหกรรม อาชีวศึกษาธุรกิจการท่องเที่ยว         
และบริการ และอาชีวศึกษานานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเร่งด่วนเก่ียวกับการพิจารณา 
ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  

ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมาธิการได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับกรณีดังกล่าวเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากจะมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาในสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการขับเคล่ือนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) นั้น ยังต้องการ
กําลังคนอาชีวศึกษาที่มีทักษะระดับสูงด้านดิจิทัล โลจิสติกส์ และสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับกับการพัฒนาประเทศ
และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านแข่งขันกับนานาอารยประเทศในอนาคต 

ภาพ – ข่าว โดย สิทธิชัย - ทิฆัมพร  


